
Fundargerð 38. fundar flugvirktarráðs  

Fundur, haldinn í  flugvirktarráði, fimmtudaginn 2. febrúar 2023 í húsakynnum Samgöngustofu kl. 
13:30 – 15:00. 

Viðstaddir: Jón Gunnar Jónsson (JGJ) frá Samgöngustofu, formaður,  Friðfinnur Skaftason (FS), 
varaformaður, frá innviðaráðuneyti, Guðrún Sólveig Ríkarðsdóttir (GSR) frá Tollinum, Jón Pétur 
Jónsson (JPJ) frá landamæradeild ríkislögreglustjóra, Gunnar Schram (GS) frá Lögreglustjóranum á 
Suðurnesjum, Anna Bjarnadóttir (ABB) frá Isavia, Tjörvi Einarsson (TE) frá Þjóðskrá,  Kristín Helga 
Markúsdóttir (KHM) og Ómar Sveinsson fundarritari frá Samgöngustofu.  

Í gegnum fjarfundarbúnað:, Guðrún Aspelund, sóttvarnarlæknir (GA), Brynjar Júlíus Pétursson (BJP) 
frá Útlendingastofnun, og María Pálsdóttir (MP), frá Lögreglustjóranum á Suðurnesjum. 

Fjarverandi: Júlía Þorvaldsdóttir (JÞ) frá Þjóðskrá,  Hrund Hólm (HH) frá MAST 

1. Dagskrá 
2. Kynning á nýju ráði og hlutverki þess 
3. Fundargerð síðasta fundar 
4. Það helsta sem er að gerast í flugvirkt á alþjóðlegum vettvangi 
5. Atburðir sem áhrif höfðu á allt flug vegna veður – lokun Reykjanesbrautar / skýrsla frá Isavia 
6. Staða innleiðingar á komu- og brottfararkerfisins 
7. Fundur með hagaðilum (flugrekendum) í febrúar 
8. Staðan á uppfærslu vegna breytinga á viðbót 29 við viðauka 9 
9. Flugvirktaráætlun 2023 (uppfærð drög) 
10. Önnur mál 

 

JGJ frá Samgöngustofu opnaði fundinn með nýju flugvirktarráði  og fór yfir hlutverk ráðsins og efni 
ICAO viðauka 9.  Síðan kynntu aðilar sig og sínar stofnanir. 

3. Fundargerð síðasta fundar samþykkt. 

4. KHM frá Samgöngustofu kynnti það helsta sem er að gerast í flugvirkt á alþjóðavettvangi, sjá 
viðhengi. Þá nefndi hún nýja kröfu í loftferðalögum um landsáætlun um aðstoða við aðstandendur 
flugslysa. Samgöngustofa í samtali við Innviðaráðuneytið vegna málsins. 

TE frá Þjóðskrá sagði frá fundi í New Tech Working Group og væntanlegu nýju íslensku nafnskírteini 
sem munu virka sem ferðaskilríki innan Schengen svæðisins. 

5. ABB frá Isavia kynnti skýrslu sem Isavia hefur gert vegna viðbragða við lokun Reykjanesbrautar, 
hvað hafi verið gert og hvað megi bæta.  Sjá viðhengi.  

GS frá Lögreglustjóranum á Suðurnesjum, sagði frá ástandi í komusal þessa daga í desember.  
Veðurspá hafi gengið eftir en ekki afleiðingaspá. Vegagerðin hafi ekki nægileg úrræði. Lögreglan hafi 
haft 4 til 6 lögreglumenn í salnum, en upplýsingagjöf hafi verið léleg og kallkerfi bilað.  Litlu hafi 
munað að til uppþota kæmi. 

6. JPJ frá Landamæradeild Ríkislögreglustjóra sagði frá innleiðingu á EES (Exit Entry System) 
forskráningarkerfi fyrir komur- og brottfarir.  Innleiðing á kerfinu hafi verið seinkað um 9 mánuði í 
Evrópu vegna þess að miðlæga kerfi Evrópusambandsins er ekki tilbúið, auk þess eru  margir flugvellir 
ekki tilbúnir til að taka upp kerfið.  Allt sé tilbúið á Íslandi en samstarf þurfi með hagsmunaaðilum.  
Um sé að ræða íþyngjandi verkefni fyrir flugrekendur og því þurfi samtal. 



7. Rætt var um að bjóða hagsmunaaðilum á næsta fund Flugvirktarráðs.  Þá helst flugrekendum og 
þjónustuaðilum á flugvellinum.  Ákveða þurfi hverjum eigi að bjóða. 

8. JGJ frá Samgöngustofu fór yfir viðbót 29 við viðauka 9 og hvernig gengi að uppfylla kröfur 
samkvæmt viðbótinni.  Það verklag yrði tekið upp að aðilar ráðsins tilnefni tengiliði sem klári málið 
með ritara ráðsins. 

9. JGJ frá Samgöngustofu kynnti flugvirktaráætlun fyrir árið 2023.  Það þurfi hver að fara yfir sitt og 
athuga hvort það sé rétt, þetta sé aðallega handavinna. 

10. Næsti fundur fyrir páska. 



R E K S T R A R S K E R Ð I N G  V E G N A  Ó V E Ð U R S  
1 9 . - 2 0 . D E S  2 0 2 2  

S A M A N T E K T  F Y R I R  S A M S TA R F S A Ð I L A

Anna Björk Bjarnadóttir



AT B U R Ð U R I N N

/ Mikil snjókoma frá 17. des leiddi til ófærðar á 
öllu Reykjanesi 19.-20. des

/ Engar veðurspár eða veðurfræðingar spáðu 
fyrir um afleiðingar þessa veðurs

/ Um 1.500 manns voru fastir í FLE þegar mest 
var

/ Markmiðið þegar Reykjanesbraut lokast var 
að sinna 
— grunnþörfum þeirra sem voru fastir

— veita upplýsingar um stöðuna

— viðhalda rekstri (mönnun)

— samræma og samhæfa aðgerðir



LY K I L Á K VA R Ð A N I R  O G  V E N D I N G A R

/ Samráð var gott í aðdraganda 19. des, stjórnkerfi Isavia virkt með samráði við 
hagaðila.

/ Vegagerðin ráðfærði reglulega að opna vegi 19. des
— reynt að hafa fylgdir, gekk ekki

— alltaf alveg að leysast úr þessu

/ Birgðir voru nægar í komusal fram yfir hádegi 19. des (J&J opið til um 17:30)

/ Brottflutningur
— 14:30 var ljóst að ekki yrði opnað > ákveðið að flytja fólk til Reykjavíkur

— rýming hófst upp úr kl. 16:20 - lokið að mestu 21:30 - 29 rútur

— mikilvæg og góð ákvörðun en úrlausn hennar olli söfnun fólks við erfiðar aðstæður í komusal

— eftir á er ljóst að við hefðum átt að framkvæma með öðrum hætti

— fólk fór að safnast saman í komusal 16:30 vegna flutninga

— mestur mannfjöldi er frá 17:00-21:30



LY K I L Á K VA R Ð A N I R  O G  V E N D I N G A R

/ 20-21 Sprinkler kerfi gefur sig í hurð sem notuð var út í rútur

/ 01:00 Flutningum lokið, allir farnir úr flugstöð sem vilja
— 350 manns eftir, flestir á transit

/ 500 farþegar koma með flugi frá USA 20. des
— Icelandair flytur fólk með flugi á BIRK

/ Reykjanesbraut opnar endanlega kl. 13:00 þann 20. des

/ Endurheimt gekk að mestu vel
— aðstæður á bílastæðum erfiðar miðað við þau tæki og tól sem til staðar voru

— umferðarstjórnun áskorun



R Ý N I  O F  F U N D I R  Í  K J Ö L FA R  AT B U R Ð A R

/ 22. des Rafræn rýnikönnun
— stjórnendur og hagaðilar

/ 04. jan Starfshópur innviðaráðherra
— v. Reykjanesbrautar

/ 05. jan Innri rýni fundur
— Stjórnendur Isavia

/ 05. jan Sendiráð UK, USA, CA
/ 10. jan Rýni með hagaðilum

— flugvallarsamfélagið

/ 12. jan Ytri rýni með AVD

/ Innri rýni samkvæmt verklagi Isavia
/ Góðir fundir, eðlilega mikið að ræða 

og ólíkar skoðanir á hlutverkum
/ Aðgerðastjórn Suðurnesja hefur 

ekki rýnt aðgerðina svo vitað sé



N I Ð U R S T Ö Ð U R

/ Náðum ekki öllum markmiðum

— bæta þarf aðbúnað í húsinu með 
viðbúnaðarbrettum fyrir 
grunnþarfir

— skoða mannvirki með tilliti til kulda 
og aðbúnaðar

— teknar réttar ákvarðanir um að 
flytja fólk í burtu, það var gert á 
réttum tíma en tók of langan tíma

/ Starfsfólk Isavia með rétt hugarfar, allir 
hjálpuðust að í krefjandi aðstæðum

/ Þjónustuaðilar og flugfélög voru lítið til 
staðar bæði á gólfi og svo til samráðs og 
samhæfingar

/ Samráð virkaði ágætlega í aðdraganda, 
afleiðingar veðurs ekki fyrirséðar
— vantar betri verkfæri til samhæfingar og 

skjölunar s.s. aðgerðagrunn, ferilvöktun á 
fólki, samræmd fjarskipti – SMS.

— skipulag við stækkun umfangs

— þurfum að vera með samhæfingu sem nær 
til allra, alltaf, í gegnum APOC. Ekki allir 
boðaðir í dag sem voru boðaðir í gær

/ Upplýsingamiðlun
— ábótavant hjá öllum

— þurfum samræmdari nálgun í 
upplýsingagjöf.

— bæta kallkerfi og upplýsingaskjái

— ytri miðlar Isavia vannýttir



M I K I LVÆ G U S T U  V E R K E F N I I S AV I A

/ Efla APOC

/ Sameiginleg verkfæri í aðgerðum

/ Upplýsingamiðlun

/ Neyðarbirgðir og aðhlynning

/ Starfsmenn – utanumhald og aðstaða

/ Ytra stjórnkerfið - laga tengingar

/ Gekk vel við krefjandi aðstæður út frá 
þeim björgum sem voru til staðar



Komusalur 17:00 19. des





Flugvirkt arráð
Fund ur 2. fe b rúa r 2023



• Kynning á nýju ráði og hlut verki þess
• Fundargerð síðast a fundar
• Það helst a sem er að gerast  í f lugvirkt  á alþjóðlegum vet t vangi 
• At burðir sem áhrif  höfðu á allt  f lug vegna veður – lokun Reykjanesbraut ar /  

skýrsla f rá Isavia
• St aða innleiðingar á komu- og brot t fararkerf isins
• Fundur með hagaðilum (f lugrekendum) í febrúar
• St aðan á uppfærslu vegna breyt inga á viðbót  29 við viðauka 9
• Flugvirkt aráæt lun 2023 (uppfærð drög)
• Önnur mál

Da gs krá  fund a r



Flugvirkt a rráð



Hlut verk ráðs ins  e r m .a .: að  s am hæ fa  og s am ræ m a  s t a rfs e m i þ e irra  op inb e ru  að ila  og 
anna rra  s e m  kom a  að  a fgre iðs lu  e ða  þ jónus t u  við  loft för, fa rþ e ga , fa rangur og fa rm  á  
flugvöllum  t il þ e s s  að  e in fa ld a  form s a t rið i og gre iða  fyrir flu t n ingi og a fgre iðs lu  þ e irra  
þ ann ig að  flu t n ingur ge t i ge ngið  s nu rðu laus t  fyrir s ig.  
Ráð ið  s ka l le it a s t  við  að  le ys a  ú r ágre in ingi m illi op inb e rra  að ila  e r va rða  ú rlaus na ra t rið i 
s e m  he fu r áh rif á  re ks t u r a lþ jóð le gs  a lm e nn ings flugs . Ráð ið  s ka l s am ræ m a  inn le ið ingu  og 
b re yt inga r á  re glum  s e m  va rða  flugvirkt  e ins  og kos t u r e r og e iga  um  þ að  s am ráð  við  
hags m unaað ila .  
Þá  s ka l ráð ið  ha fa  um s jón  m e ð  og b e r áb yrgð  á  að  ge rð  ve rð i s é rs t ök áæ t lun  um  
fram kvæ m d  flugvirkt a r s e m  m ið i að  þ ví að  b æ t a  ú r og fu llnæ gja  kröfum  s e m  s am ræ m as t  
s ku ld b ind ingum  ríkis ins  s e m  a f viðauka  9  le ið ir e ins  og þ æ r e ru  á  hve rjum  t ím a . Tillögur 
ráðs ins  s e m  le iða  t il aukins  kos t naða r fyrir re ks t ra rað ila  flugva lla  og aukinna r gja ld t öku  a f 
flugre ks t ra rað ilum  s ku lu  t e kna r t il um fjölluna r h já  not e nd ane fnd  flugva lla r áður e n  þ æ r 
e ru  e nd an le ga  a fgre id d a r. 
Ráð ið  ge t u r fja llað  um  e ins t ök m á l s e m  ráðhe rra  b e in ir t il þ e s s  e r va rða  flugvirkt . 

Hlu t ve rk rá ðs ins



Skip a n  flugvirkt a rrá ðs
• Jón Gunnar Jónsson, formaður, ful l t rúi innviðaráðherra,
• Friðf innur Skaf t ason, varaformaður, ful l t rúi innviðaráðherra,
• Hrund Hólm, ful l t rúi Mat vælast ofnunar,
• Anna Björk Bjarnadót t ir, ful l t rúi Isavia ohf .,
• Guðrún Aspelund, ful l t rúi Embæt t is landlæknis,
• Brynjar Júlíus Pét ursson, ful l t rúi Út lendingast ofnunar,
• Guðrún Sólveig Ríkarðsdót t ir, ful l t rúi Ríkisskat t st jóra,
• Jón Pét ur Jónsson, t ilnefndur af  Embæt t i ríkislögreglust jóra,
• Gunnar Schram, t ilnefndur af  Lögreglunni á Suðurnesjum,
• Júlía Þorvaldsdót t ir, t ilnefnd af  Þjóðskrá Íslands.



Fund ur 
m e ð  
hagað ilum

• Tilgangur fundarins
• Tímaset ning og st aður
• Þát t t aka hagaðila
• Efni fundar

• breyt ingar í regluverki
• samst arf  aðila
• nýjar áskoranir
• t ækifæri t il  umbót a
• annað?



Flugvirkt a r-
áæ t lun  20 23



• Inngangur
• Kaf l i I – Tilgangur og markmið f lugvirkt aráæt lunar Íslands

allar ábendingar at hugasemdir vel þegnar
• Kaf l i II – Lagarammi

ráðið skipt ir með sér verkum ef t ir málefnum
• Kaf l i III – Skipulag og st jórnun á f lugvirkt aráæt lun Íslands

ráðið skoðar saman og uppfærir ef t ir þörfum 
• Kaf l i IV – skilgreining ábyrgðar/ hlut verkaskipt ing

einst akir ful l t rúar í ráðinu skoða sinn hlut a og uppfæra

Miðað er við að áæt lunin verði t ilbúin fyrir lok apríl ef  mögulegt .

End urs koðun  flugvirkt a rá æ t luna r 20 23



Flugvirkt arráðsfundur

2. fe b rúa r 2023

Kris t ín  He lga  Markús dót t ir, fram kvæ m das t jóri  



ECAC: s am t ök
e vróp s ka
flugm á layfirva ld a

• ECAC st ofnað árið 1955
• 44 aðildarríki
• Unnið að þróun öruggra, 

skilvirkra og sjálfbærra 
f lugsamgangna innan Evrópu

• Leit ast  við að samræma st efnu 
og st arfshæt t i á mil l i 
aðildarríkjanna og st uðla að 
gagnkvæmum skilningi

• Undirnefndir ECAC sem SGS 
t ekur þát t  í er m.a. FAL cmt .



ECAC - FAL 
fund ur 9 . og 
10 . nóve m b e r

• Síðast i fundur haldinn dagana 9 
og 10. nóvember sl. – næst i 
verður í apríl

• EES/ ETIAS kerf ið um “smart  
borders” . Umræður og áhyggjur 
varðandi innleiðingu

• “Unruly passenger” . Áhersla lögð 
á f ramfylgni



FAL fund ur  

• Vandamál með farangur á 
f lugvöllum að leysast  en enn 
vönt un á st arfsfólki í securit y

• Facil it at ion og PRM út t ekt ir á 
f lugvöllum – gát l ist i

• Misræmi í regluverki EU gagnvart  
afhendingu gagna um farþega t il  
þriðju ríkja. Hót anir Brasilíu um 
sekt ir á f lugrekendur

• Til laga um að senda út  könnun 
um “assist ance dogs”  hefur verið 
svarað.



FAL fund ur 9 . 
og 10 . 
nóve m b e r

• St aðan í f lugheiminum gagnvart  
covid – sót t varnaraðgerðir felldar 
brot t  hjá f lest um Evrópuríkjum –
nýjar ákvarðanir hjá t il t eknum EU 
ríkjum varðandi kröfur á farþega 
f rá Kína 

• Takmarkanir á f jölda f lugrekenda á 
f lugvöllum – Unnið er að því að 
út færa t akmarkanir á f lugi - þe. 
þannig að markmið ákvörðunar 
hollenskra st jórnvalda náist  sem 
er að fækka f jölda hreyf inga á 
Schiphol niður í 440.000 á ári (úr 
550.000). Ákvörðunin kemur t il  
f ramkvæmda í lok árs 2023



FAL fund ir

• Næst i FAL fundur í apríl 2023
• Fundir innan ECAC, samt aka 

f lugmálast jórna eru almennt  
t veir á ári, annar f jarfundur en 
hinn í persónu.



Takk fyrir
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